
Hafnarfirði ágúst 2017

Til: Bæjarstjórnar Hafnarfjarðar, 

og bæjarráðs Hafnarfjarðar.

Frá: Bandalagi Kvenna Hafnarfirði og Mæðrastyrksnefnd.

Efni: Húsnæðisaðstaða.

Sæl,

Mæðrastyrksnefndin hér í Hafnarfirði tilheyrir Bandalagi Kvenna Hafnarfirði (BKH)

Mæðrastyrksnefnd er skipuð meðlimum úr sjö kvenfélögum Hafnarfjarðar og hefur starfað á vegum 
Bandalagsins síðan 1977. 

Hafnarfjarðarbær hefur hefur útvegað Mæðrastyrksnefnd húsnæði í gegnum árin.

Í bókun 3450 fundar bæjarstjórnar Hafnarfjarðar 3.Nóv. 2016 (1610419 verkefna nr.) kemur fram að 
húsnæðismál mæðrastyrksnefndar hafi verið leyst. Það varði þó ekki lengi því nefndinni hefur verið 
gert að rýma það húsnæði sem þá var úthlutað. Nú er óskað eftir varanlegri lausn, því mikið álag fylgir 
flutningum sem þessum. 

Áríðandi er að nefndin fái húsnæði sem fyrst svo hægt sé að taka til starfa á réttum tíma.

Húsnæðið þyrfti rúma hundrað manns, helst að hafa borð og stóla annars stóra geymslu (15fm), rými 
til yfirferðar umsóknargagna og rými til úthlutunar eða alls 100fm. Nauðsynlegt er að gera 
afnotasamning með hefðbundnum uppsagnarfresti. 

Við óskum eftir að úrlausn húsnæðismála Mæðrastyrksnefndar sem allra fyrst.

Virðingarfyllst,

Formaður BKH Formaður Mæðrastyrksnefndar
Magnea Vilborg Þórsdóttir. Njóla Elísdóttir. 


